



ปีที่ 45 ฉบับที่ 44 วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

คณะกรรมการจัดงาน “ครุศาสตร์วิชาการ”

6 – 7 ก.ย. นี้

คณะกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดงานครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 ภายใต้ชื่อ “ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้” ในระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2557

ในการจัดงานครุศาสตร์วิชาการครั้งที่ 6 นี้ กิจกรรมได้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ กิจกรรมที่เข้าร่วม โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน ซึ่งประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้สู่อนาคต” และ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา” วิทยากร โดย รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ และกิจกรรมอบรมที่มีค่าลงทะเบียนซึ่งเป็นการอบรมในหลักสูตรระยะสั้น เช่น การสอนโครงการวิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา การอบรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับครูโรงเรียนเครือข่าย เทคนิคการออกข้อสอบภาษาอังกฤษ แนวทางการสอนผลงานวิชาการและการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ผลงาน คศ.3 การสร้างนวัตกรรมและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป คาดว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะส่งเสริมการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ในวิชาชีพต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศกรอบวิจัยที่มุ่งเป้าประจำปี 2558 แล้ว

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกาศกรอบวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2558 แล้ว 26 กลุ่มเรื่อง คือ 1. ข้าว 2. มันสำปะหลัง 3. ยางพารา 4. โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 5. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 6. การแพทย์และสาธารณสุข 7. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ 8. อ้อยและน้ำตาล 9. ปาล์ม น้ำมัน 10. พลาสติกชีวภาพ 11. สมุนไพรไทยอาหารเสริมและสปา 12. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า 13. การคมนาคมขนส่งระบบราง 14. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 15. การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 16. ความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้ 17. ประชาคมอาเซียน 18. สัตว์เศรษฐกิจ 19. พืชสวน (ไม้ผลพืชผักและไม้ดอกไม้ประดับ)

(ต่อหน้า 2)

กองทุนแก่นักศึกษาจัดทำประกันอุบัติเหตุแก่นักศึกษาและบุคลากร

กองทุนแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุแก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2558 ทุกคน และบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกท่าน (ฟรี) ประกันอุบัติเหตุเริ่มคุ้มครองวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 ถึง 16 พฤษภาคม 2558 ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ทั่วโลก บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน

- สิทธิใหม่ทดแทนในการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บ ไม่เกิน 12,000 บาท / ครั้ง

- สิทธิใหม่ทดแทนในการเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต ไม่เกิน 120,000 บาท

การเข้ารับการรักษา ณ ทุกโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน รวมถึงคลินิก กว่ไป โดยให้สำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล และเบิกเงินคืนตามจ่ายจริง (และมีหลักฐานแนบ) ในภายหลัง ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 17 (คุณสุภาพร คงเพชร) โทร 084-0536380 , 075392042 หรือ ภายใน 5302

หลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน ดังนี้

1. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
2. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)



สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศกรอบวิจัย (ต่อจากหน้า 1)

20. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
21. มนุษยศาสตร์
22. เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโน
23. พลังงานทดแทน (ความร่วมมือระหว่างไทย -ต่างประเทศ)
24. ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสและบุคคลพิการ
25. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
26. ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน

เงื่อนไขหลักๆในการพิจารณาให้ทุน

1. ผลการวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง (เชิงเศรษฐกิจเชิงสังคมและชุมชนเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ) โดย คอบช. จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการวิจัยเป็นรายปี

2. นักวิจัยทุกคนในโครงการ/แผนงานต้องไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใดๆในระบบ NRPM ปีงบประมาณ 2551 – 2555

3. จะพิจารณาเฉพาะข้อเสนอการวิจัยที่ลงทะเบียนผ่านระบบ National Research Management System (NRMS) เท่านั้น

การส่งข้อเสนอการวิจัย

1. เขียนข้อเสนอการวิจัยในแบบเสนอแผนงานวิจัย 2558 สำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เป็นแผนงานวิจัยและแบบเสนอโครงการวิจัย 2558 สำหรับโครงการวิจัยย่อยและโครงการวิจัยเดี่ยวโดยจัดทำข้อเสนอการวิจัยเป็นภาษาไทย font THSarabunPSK ตัวหนังสือขนาด 16

2. ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่ <http://www.nrms.go.th> โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 กันยายน 10 ตุลาคม 2557 เท่านั้น

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก <http://www.nrct.go.th> หรือ <http://www.nrms.go.th> เพื่อศึกษาเงื่อนไขการสมัครขอรับทุนวิจัยและรายละเอียดกรอบวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา



ครอบครัว “ทองลงยา” ในนามของนางพวงเพ็ญ ทองลงยา (ภรรยาของ ผศ.กนกกาญจน์ ทองลงยา) ได้มอบเงินบริจาคเพื่อบำรุงการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นจำนวน 20,000บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณจารุภัทร ทองลงยาเป็นตัวแทนส่งมอบ และ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, อาจารย์อำพล ศิริพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี และคุณสุรชัย วังบุญคง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค

พร้อมกันนี้ ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ให้เกียรตินำชมสิหิงควิหาร อันเป็นสถานที่ตั้งของพระพุทธสิหิงค์มิ่งมหาชัย พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอีกด้วย





ผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์ดีจะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวัน ศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย เสาร์-อาทิตย์นี้ มหาวิทยาลัยจะไปจัดทำแผนกลยุทธ์เชิงรุก ณ อำเภอขนอม นครศรีธรรมราช

วันสุดท้ายของการส่งชุดเบิกปลายปีงบประมาณ หลายคนเริ่มยิ้มออกหลังจากก้มหน้าก้มตา สะสางกันมาหลายวัน หลังจากนั้นจะเป็นภาระหนักอึ้งของงานพัสดุ และงานการเงิน ที่ต้องรีบดำเนินการ กับชุดเบิกที่หลังไหลมาจากทุกหน่วยงานเพื่อให้ทันปิดงบประมาณ ประจำปี 2557

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของคณาจารย์ ที่คณะครุศาสตร์ตั้งใจจัดให้แก่ผู้เกษียณทั้ง 4 ท่าน แม้ผู้เกษียณจะเข้าร่วมงานไม่ครบองค์ ขาดหนุ่มๆ ทั้งสองไป รศ.ดร.ไมตรี จันทรา ท่านไม่สบาย ส่วน รศ.ดร.วิจิต สุวรรณโนภาส ติดภารกิจอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยากาศโดยรวม เป็นไปด้วยความอบอุ่นในแบบฉบับของครอบครัวครุศาสตร์

5 กันยายน นี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตร ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 18 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมวิพากษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังและให้ข้อเสนอแนะคะ

ศูนย์ป่มเพาะวิสาหกิจ จัดอบรมโครงการทักษะการประกอบอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “การพัฒนา แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตด้วยระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS)” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2557 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ (ห้อง 2014 ชั้น 1 อาคาร 20) และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แมคอินทอช (1937 ชั้น 3 อาคาร 19) งานนี้ฟรีตลอด รายการ

ย้ำเตือนกันอีกครั้งสำหรับการจัดสอบ TOEIC ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยจะ จัดสอบในวันพุธที่ 24 กันยายน นี้ เวลา 13.00 – 16.00 น. (ห้อง 1644) ส่วนค่าธรรมเนียมในการสอบ คือ นักศึกษา 700 บาท อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 1,000 บาท และสำหรับนักศึกษาจากสถาบันอื่น ๆ และ บุคลากรทั่วไป 1,500 บาท ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์กษมา ภัคดีพันธ์ หรือโทร 087 – 091 –1770, e – mail Kasama_ks@hotmail.com

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยปรัชญาการทำงานและการดำเนินชีวิตของดร.เทียม โชควัฒนา ‘รู้น้อยไม่ เกียงงาน’ “คนเราหากมีความรู้ไม่ต้องไม่ทำอะไร หรือเลือกงาน เพราะการทำงานคือหนทางเพิ่ม ความรู้และประสบการณ์” สวัสดิ์ดีคะ